



Sacramento, ngày 1 tháng 6 năm 1986

Phụ-trách Lá Thư

Thân gửi

Quý Anh Chị AHCC khắp nơi

Lá Thư AHCC số 36 gồm các đặc-điểm sau đây:

1) Bài Vở

Bài vở rất nhiều.

Như trăm hoa đua nở, AH khắp nơi từ lớn tuổi trên 75 cho đến AH thanh-niên, nơi nơi đã gửi bài về đóng góp cho Lá Thư.

Nhiều bài rất đặc-sắc.

Bài "Diễm-xưa 1": Ái Hữu Cao-niên Nguyễn Dân, bài thơ "Cô Gái miền Bắc", bài "Nghĩ Thức hôn-lễ", bài "Chuyện phiếm Na-Uy", bài "Mực Hoa Cúc", bài "Bánh mì phết tôm", bài "Bûche de Noel", không tìm đâu ra, trừ ở LTAHCC.

Các bài này càng đọc càng thấy hay và càng thấy "ngon miệng", và bài đã hay và "ngon miệng" thì lại thích đọc thêm lần nữa.

Lá Thư bây giờ là một tập sách quý, để vào tủ-sách gia-đình. Khi ngoài trời mưa rơi tầm-tã, hay tuyết xuống liên-hồi, chính là lúc đem Lá Thư ra đọc để liên-tưởng đến bạn-bè và liên-tưởng đến ngày xưa.

Mặc dầu Lá Thư số 36 chưa in ra, đã có một vài Ái Hữu Công-Chánh viết thơ về đặt trước người 40 tập, người 10 tập để gửi tặng bà con, bạn bè thân-thuộc.

2) Hình Ảnh AHCC khắp nơi:

Trong Lá Thư số 36 và các Lá Thư kế tiếp, Anh Chị sẽ có dịp nhìn nhiều khuôn mặt của những bạn-bè quen thuộc và trên 10 năm qua, đã không có dịp nào được gặp nhau.

3) Tiểu-sử của AHCC Huynh-Trưởng:

Nhiều trang giấy được dành để ghi tiểu-sử của nhiều Huynh-Trưởng Công-chánh, tuổi trên 70, đã để cả cuộc đời phụng-sự cho nghề-nghiệp.

Từng hàng giấy của Tiểu-sử là cả một quãng đời đã trôi qua rày đây, mai đó, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn gắn bó với gia-đình, vợ con, cha-mẹ, anh em, bạn bè, đất-đai, làng-mạc, quê-hương.

4) Nữ AHCC tham-gia viết bài cho LTAHCC:

Quý chị Lương Sĩ Phu, Nguyễn Hữu Tuân, Trình Hữu Dục, Trần Văn Anh, Phan Ngọc Cơ đã có bài vở góp vào LT số 36 này. Chị Trần Đức Huy ở Oregon cũng tán-thưởng về việc Quý chị tham-gia viết bài vở cho Lá Thư.

Mong rằng Lá Thư số 37 sẽ có nhiều bài vở của Quý chị.

5) Sinh-Hoạt của AHCC:

Ở Pháp, Úc, Gia Nã Đại và các nơi khác đã thành-lập Đại-diện và đã có tiếp-xúc thường-xuyên với Lá Thư.

Mục Thư-tín AH đã sôi động

Nhiều AH lâu nay im hơi lặng-tiếng đã bắt đầu nói chuyện với Lá Thư.

Khoảng 100 thư-tín AH đã được ghi ở mục thư-tín AHCC số này. Ấy là con số lớn nhất từ trước tới nay. Vui buồn lẫn-lộn đã san-sẻ cho nhau, vui buồn lẫn-lộn đã để vào Lá Thư.

6) Danh-sách AH đóng góp:

AH Lê Khắc Thí đề-nghị lập bản danh-sách AHCC và số tiền đã đóng góp trong mấy năm gần đây, để biết rõ số tiền AH đã đóng góp và số Lá Thư đã nhận được.

Trong bản kê danh-sách AHCC trang cuối, ngoài cột ghi tên AHCC và địa chỉ, còn có cột ghi số tiền AH ấy đã đóng góp từ LT số 30 phát-hành ngày 12/84 cho đến LT số 36 phát-hành ngày

6/1986 cộng cả thấy là 5 Lá Thư. Nhìn bản kê-khai danh-sách thì thấy khoảng 230 AHCC đã đóng góp từ \$5 lên đến \$105, và có khoảng 160 AHCC xưa nay chưa đóng góp lần nào.

Xin AHCC soát-xét lại phần đóng góp của mình và nếu có gì sai chạy, xin cho biết để điều-chỉnh lại.

Trung bình mỗi AHCC đã đóng góp khoảng \$60.

7) Yểm-trợ tài-chánh kỳ này:

Kể từ tháng 2 năm 1986, sau khi có lời kêu gọi của Đại Hội AHCCMBCL, số AHCC gửi tiền về đóng góp cho LT đã lên đến kỷ-lục, số ấy lên đến 165 AH, và số tiền đóng góp lên đến \$3000.00.

AH Lê Thanh Tùng ở Florida đã gửi đến một chi phiếu \$200, và AH Hà Quốc Bảo ở Washington đã gửi đến một chi-phiếu \$100 để yểm-trợ Lá Thư. AH Đặng Đào Lộc, Lê Ngọc Diệp, Hà Văn Đáng, Nguyễn Thành-Thiệt đã đóng góp kỳ này \$50 và hơn nữa.

Tuy nhiên số AH đáp lời kêu gọi nói trên mới có nửa phần của tổng số AHCC nhận Lá Thư, nửa phần AH còn lại nên tiếp-tục đóng góp để các Lá Thư kế-tiếp có thể đều-đặn đến tay AH khắp nơi.

8) Lá Thư số 37:

Lá Thư số 37 sẽ phát-hành: **10-15-1986**, đúng kỳ hạn. Bắt đầu nhận bài cho Lá Thư số 37: **6-15-1986**.

Hết hạn nộp bài: **9-1-1986**. Lá Thư số 37 sẽ do tôi đảm trách.

Kể từ Lá Thư số 38, AH ở các vùng nào muốn nhận lãnh, xin thông báo cho tôi biết để làm thủ-tục chuyển-tiếp.

Kết-Luận:

Máy đã chạy đều. Bài vở và thư-tín đã tới-tấp gửi đến cho Lá Thư.

AHCC từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi đã nồng nhiệt yểm-trợ Lá Thư. Lá Thư sẽ mãi mãi trường-tồn và vững mạnh.

Trước khi chấm-dứt trình bày Lá Thư số 36 đến các AHCC xa gần khắp Năm Châu, Phụ-Trách Lá Thư xin thân ái gửi đến tất cả AHCC lời cầu chúc sức-khỏe và may-mắn.

Bây giờ xin mời tất cả AHCC thưởng-thức Lá Thư số 36.

Thân mến,

Bửu-Hiệp

THÔNG CÁO CỦA ĐẠI-HỘI AHCC ngày 4-5-86 tại Newark, California

Từ lâu nay, PTLT có gửi đều-đặn đến AH các LTAHCC nhưng không được AH hồi âm.

Vậy yêu cầu AH cho biết có còn lưu-tâm đến vấn-đề AH nữa không?

Đến LT kế tiếp, nếu PTLT không nhận được thư trả lời của quý AH, PTLT sẽ ngưng gửi LT đến quý AH.

THÔNG-BÁO

ngày 18-5-86 của PTLT

Giờ phút chót vì lý do kỹ-thuật, không thể đăng hết tất cả bài vở của AHCC gửi về. Nếu đăng tất cả bài vở, số trang LT sẽ lên đến 210 trang quá mức tài-chánh và thời-gian cho phép.

Vậy xin AHCC có bài đã hứa đăng thông cảm. Những bài chưa đăng được sẽ để vào LT kế-tiếp.

